

GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

11/3/2022 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức và khoảng 200 đại biểu khách mời.

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu quốc gia và đề ra phương hướng,

tỉnh Thái Bình và các công trình, phần việc ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã triển khai thực hiện chào mừng Đại hội. Đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tham dự Đại hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, tham gia hiệu quả mọi hoạt động, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Đang viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng Nguyễn Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. Quê quán: Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đến dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

ĐÀO QUYỀN

LỜI CẢM Ạ

Về lễ tang cụ VŨ QUANG VIÊN - Sinh năm 1926. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Liên đoàn bóng bàn Thái Bình, câu lạc bộ bóng bàn Hai Bà Trưng và các câu lạc bộ bóng bàn khác.

Họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cụ Vũ Quang Viên về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình kính mong được lượng thứ!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Bà quả phụ: Phạm Thị Tuyết. Con trai: Vũ Anh Thao. Cùng các con, cháu đồng cảm tạ!

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Đặc biệt, đã thực hiện cưỡng chế thành công, kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất, thu hồi nhà ở đối với 192 hộ gia đình, cá nhân và 2 đơn vị tại 10 dự án tồn tại kéo dài bảo đảm an toàn và ổn định tình hình tại địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu các phòng, ban chức năng và các xã, phường của thành phố đã thảo luận, tham gia ý kiến và đề xuất các nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện 43 dự án trên địa bàn thành phố trong năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các

cấp, ngành chức năng, đơn vị, địa phương liên quan cần tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2022. Việc giải phóng mặt bằng phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Phối hợp chặt chẽ ngày từ khâu lập trình, trích

đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án, thẩm định và giải quyết vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách. Đây mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân đồng thuận chấp hành. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời xử lý các vụ lấn chiếm, xây dựng trái phép, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại liên

quan đến công tác giải phóng mặt bằng, không để tồn đọng, phát sinh bức xúc. Thực hiện nghiêm chỉnh cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân có tình không chấp hành, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn thành phố.

HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ

Khởi động tháng thanh niên năm 2022

Chào mừng tháng thanh niên năm 2022, sáng ngày 7/3, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Việt Hùng và Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư tổ chức chuỗi hoạt động khởi động tháng thanh niên.

Covid-19. Tổ chức đoàn quan tâm, đồng hành cùng thanh niên trong định hướng, kết nối, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện hỗ trợ để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đoàn viên, thanh niên toàn huyện duy trì hỗ trợ gạo và nước uống cho 300 hộ nghèo theo mô hình "Địa chỉ xanh tình nguyện".

Chuỗi hoạt động khởi động tháng thanh niên được Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức gồm: tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trao quà tháng 3 cho các hộ nghèo theo mô hình "Địa chỉ



Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Vũ Thư trao công trình măng non.

Đang viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng Nguyễn Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. Quê quán: Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Liên đoàn bóng bàn Thái Bình, câu lạc bộ bóng bàn Hai Bà Trưng và các câu lạc bộ bóng bàn khác. Họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cụ Vũ Quang Viên về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình kính mong được lượng thứ!

Sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(nhandan.vn) Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, để tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới các cơ sở y tế và bảo hiểm xã hội các địa phương...

Ngày 1/3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay, bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp các sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã sẵn sàng cho công tác triển khai thí điểm.



Ảnh minh họa

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi đi khám chữa bệnh

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc thí điểm dùng căn cước công dân tích hợp dữ liệu để thay thế bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, ngành y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai thực hiện đến mạng lưới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn địa bàn. Các cơ sở khám chữa bệnh nhanh chóng được hướng dẫn để thực hiện, được Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội giám sát hoạt động này. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn chưa được cấp căn cước công dân nên mạng lưới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn vẫn thực hiện song song các hình thức đã có trước đó, như đăng ký khám với thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Trường ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm

xã hội Việt Nam) Lê Văn Phúc cho biết, với việc tích hợp này, người bệnh có bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân là có thể làm thủ tục khám chữa bệnh. Đồng thời, bảo hiểm xã hội các địa phương cũng phối hợp cùng ngành y tế hỗ trợ kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh để không xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cước công dân gắn chip mà thông tin

này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để việc thí điểm được nhanh chóng triển khai, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành giải pháp và triển khai thành công việc đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân để phục vụ người dân chỉ cần sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh.

Góp phần xây dựng chính phủ số, mang tiện ích cho người dân

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an) trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thông tin Hệ thống Thông tin giám đốc bảo hiểm y tế của ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin khi người dân sử dụng căn cước công dân

chíp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Có thể thấy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, việc Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhanh chóng phối hợp tổ chức triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là minh chứng rõ nét trong việc hướng tới nền hành chính hiện đại, chính phủ số, tạo điều kiện tối đa cho người có bảo hiểm y tế về các thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không phát sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh được tiết giảm tối đa, nhất là bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời, việc các cơ sở khám chữa bệnh tích cực, chủ động triển khai công tác thí điểm này sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho người bệnh mà ngay cả trong khâu quản lý người bệnh của cơ sở khám chữa bệnh.

Tại Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 1/3 vừa qua, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hợp chặt chẽ với sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tập trung truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tại các địa điểm trong cơ sở khám chữa bệnh để người dân dễ tiếp cận nhất.

Đồng thời lưu ý, do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện, người bệnh đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện được việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNEID.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư cho biết, đơn vụ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hùng và Dương Tuấn Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư nhận được đơn trình báo về việc bị hại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về việc đang điều tra vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để điều tra xác minh, đồng thời đe dọa nạn nhân nếu không thực hiện theo yêu cầu trên sẽ tiến hành bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Trước lời đe dọa của đối tượng, nạn nhân đã chuyển toàn bộ số tiền mình hiện có trong sổ tiết kiệm là 241.759.000 đồng cho đối tượng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền để chiếm đoạt.



Hai đối tượng Dương Quang Hùng và Dương Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Quang Hùng, sinh năm 1978 và Dương Tuấn Anh, sinh năm 1981, cùng trú tại tổ 19, phường Linh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai nhận khoảng cuối năm 2021 Dương Quang Hùng và Dương Tuấn Anh lập ra một tài khoản ngân hàng rồi đưa cho một đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng 10% tổng số tiền chiếm đoạt được. Ngày 15/2/2022, Hùng và Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt 241.759.000 đồng của nạn nhân và nhận 23 triệu đồng trong tổng số tiền chiếm đoạt. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi phát hiện cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an để điều tra xác minh, xử lý.

BUI TÙNG (Công an tỉnh)

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đơn vụ bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hiếu về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/3/2022, tại địa phận xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hưng Hà bắt quả tang Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1990, trú tại xã Hùng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 672g; 100g kentanamin; 30g MDMA; 2 điện thoại di động và 1 ô tô Grand i10 biển kiểm soát 89A-092.11.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Hiếu khai nhận mang số ma túy trên từ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên sang thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà để tiêu thụ nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Phạm Văn Hiếu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

BUI THÀNH (Công an tỉnh)